

Số: /BC-BDT

Bình Phước, ngày tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO TÓM TẮT**  
**Kết quả công tác dân tộc năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

**I. TÌNH HÌNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2022**

Dân số toàn tỉnh 1.034.667 người, có 203.519 người DTTS, chiếm 19,67%; sinh sống đan xen trên địa bàn 111 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thị xã, thành phố; có 05 xã, 25 thôn đặc biệt khó khăn vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh có 4.894 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,75 % số hộ dân; có 2.835 hộ nghèo DTTS, chiếm tỷ lệ 6,17%/tổng số hộ DTTS và chiếm tỷ lệ gần 58%/tổng số hộ nghèo của tỉnh

Tình hình sản xuất, đời sống vùng DTTS trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì, phát triển; do ảnh hưởng của thời tiết mưa trái mùa nên năng suất, chất lượng vụ điều năm 2022 giảm mạnh so với năm 2021 (giảm 84.610 tấn); giá cả các mặt hàng nông sản đạt thấp, trong khi giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến đời sống người nghèo, người thu nhập thấp và phát triển kinh tế của người DTTS. Có 03 hộ DTTS huyện Bù Gia Mập bị thiệt hại về tài sản, nhà cửa do lốc xoáy; 03 người dân tộc S'tiêng ở huyện Bù Đăng bị sét đánh trúng làm 01 người chết, 02 người bị thương nặng; Ban Dân tộc, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời để người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục nâng cao về chất lượng và số lượng; cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” đã được triển khai đến mọi tầng lớp nhân dân. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022 được tổ chức quy mô, đặc sắc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, Đại hội Thể dục thể thao các cấp diễn ra thành công tốt đẹp. Tỉnh đã tổ chức Đoàn tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer - Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022.

Toàn tỉnh có 07 trường phổ thông dân tộc nội trú (cấp tỉnh 01 trường; cấp huyện 06 trường); năm học 2021-2022, có 2.122 học sinh (740 học sinh THPT, 1.382 học sinh THCS), tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng THCS, THPT đạt 100%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THCS, PTTH đạt 100%; năm học 2022-2023, có 2.319 học sinh (THCS có 1.452 học sinh, THPT có 787 học sinh). Tỉnh thực hiện bố trí việc làm cho 18 sinh viên đã tốt nghiệp cử tuyển ra trường; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 08 chỉ tiêu ngành học bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác khám, chữa bệnh vùng DTTS được đảm bảo, hộ nghèo, cận nghèo vùng DTTS được cấp thẻ BHYT theo quy định; công tác tiêm chủng, chăm sóc sức

khỏe trẻ em được triển khai đầy đủ. Ban Dân tộc phối hợp với ngành Y tế thực hiện ký kết, triển khai Bản cam kết tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng DTTS cơ bản ổn định, nhân dân yên tâm sản xuất, đời sống, văn hóa, vật chất, tinh thần từng bước được cải thiện; tình trạng cầm cố, sang nhượng đất, bán điều non vẫn còn diễn ra; tình hình khiếu kiện vượt cấp, kéo dài còn diễn ra; có khoảng 600 người dân tộc Mông từ tỉnh Nghệ An vào làm công nhân, tạm trú tại các Nông trường cao su, hộ sản xuất kinh doanh, đa số sinh sống ổn định, chấp hành pháp luật, quy định chung của phương.

Toàn tỉnh có 09 tôn giáo đang hoạt động, với 371 cơ sở tôn giáo, 243.060 tín đồ, 993 chức sắc, 1.005 chức việc; có khoảng 113.362 tín đồ người DTTS, chiếm 46,64% tổng số tín đồ tôn giáo. Tình hình sinh hoạt tôn giáo của người dân cơ bản ổn định, phù hợp với các quy định của pháp luật; các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời theo quy định.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022**

### **1. Tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan công tác dân tộc**

a) *Cấp tỉnh*: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh; có 05 phòng, 16 biên chế và 04 Hợp đồng 68. Đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Dân tộc; theo kế hoạch năm 2023, Ban Dân tộc triển khai thực hiện.

b) *Cấp huyện*: có 06 huyện thành lập Phòng Dân tộc, Phòng Dân tộc - Tôn giáo; 05 huyện, thị xã, thành phố còn lại giao nhiệm vụ công tác dân tộc cho Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Nội vụ - Lao động, TBXH thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; với 18 biên chế, 01 hợp đồng chuyên trách của 06 huyện (02 huyện kiêm công tác tôn giáo), 10 biên chế kiêm nhiệm của 05 huyện, thị xã, thành phố.

### **2. Kết quả thực hiện công tác dân tộc**

Năm 2022, Ban Dân tộc đã triển khai thực hiện hoàn thành 16/17 nhóm nhiệm vụ theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; còn nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Dân tộc chưa triển khai, do Tỉnh ủy, UBND tỉnh mới cho chủ trương, sẽ triển khai thực hiện trong năm 2023; trong các nhóm nhiệm vụ, còn 02 công việc chưa thực hiện: Biên soạn, phát hành sách về người Khmer Bình Phước, do chưa vận động được đủ nguồn tài trợ; Tổ chức Hội nghị tuyên dương người uy tín, già làng tiêu biểu trong vùng DTTS, do trùng với Hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2022 của ủy ban MTTQVN tỉnh. Kết quả cụ thể:

- *Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN*: đã phối hợp tham mưu cơ quan thẩm quyền ban hành 19 văn bản để hướng dẫn, quy định, triển khai thực hiện chương trình; Ban Dân tộc ban hành trên 70 văn bản các loại để báo cáo,

đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Tổng nguồn vốn phân bổ năm 2022 là 216.305 triệu đồng; hiện nay, các đơn vị đang gấp rút triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và giải ngân nguồn vốn theo tiến độ quy định.

- “*Mô hình làng thanh niên DTTS tỉnh Bình Phước*”: tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm Mô hình làng thanh niên tỉnh Tây Ninh; hoàn chỉnh Mô hình, tham mưu hợp thông qua Ban chủ nhiệm 342 của tỉnh; tại cuộc họp ngày 10/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất giao Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các đơn vị hoàn chỉnh mô hình và tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2023.

- Tham mưu báo cáo Thường trực Tỉnh ủy đề xuất nội dung xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đặc thù của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; đã thực hiện lấy ý kiến của các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đang tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tổ chức 02 buổi gặp mặt và trao kinh phí hỗ trợ cho 74 sinh viên người DTTS.

- Tổ chức 06 đợt thăm chúc mừng Tết Nguyên đán năm 2022, các dịp lễ, tết của người DTTS; ngày khai giảng năm học 2022-2023, ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách 364 người có uy tín, 94 già làng tiêu biểu năm 2022; theo dõi đôn đốc, hướng dẫn và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định.

- Phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức 04 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 120 học viên. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng DTTS năm 2022, Ban phối hợp tham mưu chuyển trả nguồn ngân sách tỉnh để sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG năm 2022; hiện nay, Ban đang triển khai thực hiện để giải ngân nguồn vốn theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh: ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến 2045; ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý đất đai trong vùng DTTS; tặng bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 36 cá nhân người DTTS tiêu biểu năm 2021; chỉ đạo cấp huyện vận dụng mô hình “Di dời chuồng trại xa nơi ở” của huyện Lộc Ninh.

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh: tổ chức Hội trợ trái cây và hàng nông sản tỉnh lần thứ 5 năm 2022; tuyên dương 60 nông dân DTTS sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ I năm 2022; phối hợp huyện Bù Gia Mập tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá cho 300 người DTTS.

- Tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền cho 360 lượt người DTTS tại 03 huyện: Bù Đăng, Bù Gia Mập, Hớn Quản; tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện 10 lượt cung cấp thông tin và phát ngôn cho báo chí liên quan đến công tác dân tộc; Biên soạn, phát hành 6 kỳ/4.800 Bản tin DTTS&MN cấp cho cơ quan làm công tác dân tộc của huyện, già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS; thực hiện biên soạn và phát hành Tài liệu tuyên truyền cho

đồng bào DTTS; đăng tải 97 tin, bài tuyên truyền trên website Ban Dân tộc; đăng 295 tin, bài về tuyên truyền về công tác dân tộc.

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư: Ban Dân tộc đã tiếp 10 lượt công dân DTTS, ban đã hướng dẫn trả lời cho công dân đầy đủ, kịp thời đúng quy định; nhận 05 đơn kiến nghị, Ban trả lời đơn và hướng dẫn người dân theo đúng quy định.

- Công tác thanh tra, kiểm tra:

+ Tham gia, tiếp và làm việc với 05 đợt giám sát, 03 đợt thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; tham gia 02 đoàn giám sát, 01 đoàn thẩm định của UBMTTQVN tỉnh, 01 đoàn khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy theo quy định; thực hiện báo cáo, giải trình tại phiên họp chất vấn của HĐND tỉnh về tình hình đời sống của đồng bào DTTS thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

+ Tham mưu chuẩn bị nội dung, tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Dân tộc về kết quả thực hiện chương trình, chính sách lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.

+ Thực hiện thanh tra kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với các Trường DTNT trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch năm 2022.

+ Thực hiện kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh và chính sách đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập.

+ Tham gia Đoàn Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2022): tổ chức họp mặt công chức, người lao động; tham gia hội thao ngành tại tỉnh Gia Lai.

- Ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, tham mưu báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Tổng hợp thông tin, nhập số liệu Phần mềm tích hợp quản lý công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp năm 2022 về công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn chuyên giao kỹ thuật, khoa học vào sản xuất, chăn nuôi vùng DTTS đạt được nhiều kết quả đáng kể.

### **3. Một số nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch**

- Tham mưu UBND tỉnh phối hợp Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn lấy ý kiến củng cố, hoàn thiện hồ sơ Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam” của khu vực Đông Nam bộ.

- Phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị biểu dương 99 già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2022.

- Tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong thực hiện cấp giấy CN.QSĐĐ cho các hộ DTTS của huyện Phú Riềng thụ hưởng Chương trình 134 có đất liên kết trồng cao su với Công ty Cổ phần ĐTXD Cao su Phú Thịnh.

- Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước về công tác vận động, tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu tiếp Đoàn công tác nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó TTCP Thường trực Trương Hòa Bình thăm, tặng kinh phí hỗ trợ học tập cho 50 học sinh, sinh viên DTTS tại huyện Lộc Ninh nhân ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

+ Tham mưu chuẩn bị nội dung, tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc - Quốc hội về kết quả thực hiện chính sách phát triển KTXH, giảm nghèo, gắn với bảo đảm QP-AN khu vực biên giới vùng DTTS&MN giai đoạn 2016-2021.

+ Phối hợp chuẩn bị nội dung, tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu về tình hình KTXH trong vùng DTTS và một số vấn đề dân tộc, tôn giáo, mối quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

+ Triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động người DTTS thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 theo Bản cam kết đã ký kết phối hợp với Văn phòng Thường trực tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 của tỉnh.

+ Phối hợp tham mưu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; Hội nghị sơ kết trực tuyến toàn quốc về công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và các Hội nghị triển khai, góp ý văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN do Ủy ban Dân tộc tổ chức.

+ Phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung tiếp, làm việc với Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đi nắm tình hình vùng DTTS và thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân người DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022, các dịp lễ, tết của người DTTS.

+ Thực hiện 02 đợt vận động, tặng 180 quà cho các cháu thiếu nhi xã Thanh An, huyện Hớn Quản; 100 phần quà tặng cho 100 hộ DTTS nghèo, đời sống khó khăn tại ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.

### **III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

#### **1. Những mặt được**

Năm 2022, Ban Dân tộc đã triển khai thực hiện hoàn thành 16/17 nhóm nhiệm vụ theo kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt; nhất là Chương trình MTQG của ngành dân

tộc, mặc dù năm đầu tiên triển khai thực hiện, với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của công chức ngành dân tộc và sự quan tâm phối hợp của các sở ngành, UBND cấp huyện, đến nay, tỉnh đã phân bổ xong nguồn vốn năm 2022; tham mưu phân cấp, phân quyền mạnh mẽ nguồn lực cho các địa phương thực hiện; chủ động, tích cực tham mưu bố trí nguồn vốn để khắc phục sự chênh lệch trong định mức thực hiện chương trình (Dự án 1); đổi mới phương thức tổ chức gặp mặt và trao kinh phí hỗ trợ cho 74 sinh viên người DTTS; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho 364 người uy tín, 94 già làng tiêu biểu trong vùng DTTS; tổ chức 06 đợt thăm chúc mừng nhân dịp lễ, tết liên quan đến người DTTS; tổ chức 14 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác dân tộc, già làng, người có uy tín, người DTTS; khen thưởng 36 người DTTS tiêu biểu; đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc; tham mưu tiếp và làm việc với các đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, Quốc hội, Thanh tra Ủy ban Dân tộc, HĐND tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, điều hành công việc chuyên môn, góp phần tăng thứ hạng chuyển đổi số năm 2022 tăng 13 bậc so với năm 2021 (từ hàng 22 năm 2021, tăng lên hạng 9 năm 2022).

Nguyên nhân đạt được kết quả: Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn được Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt; các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội trong vùng DTTS luôn được triển khai thực hiện kịp thời; Ban Dân tộc đã phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện bám sát hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, của tỉnh tham mưu triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đúng quy định; tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động vùng DTTS, nắm bắt thông tin tình hình vùng DTTS; đã lồng ghép các hoạt động thăm, chúc Tết Nguyên đán, Lễ, Tết truyền thống của người DTTS,... để tuyên truyền, vận động và nắm bắt thông tin vùng DTTS; công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện tốt, thường xuyên, sâu rộng đến tận ấp, sóc, hộ đồng bào DTTS bằng nhiều hình thức, biện pháp như qua sóng phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí, qua các buổi sinh hoạt hội, đoàn thể quần chúng,... đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng DTTS, đồng bào chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vai trò vận động, tuyên truyền của già làng tiêu biểu, người có uy tín trong vùng DTTS ngày càng được phát huy.

## **2. Khó khăn tồn tại, nguyên nhân**

- Tham mưu triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN năm 2022 còn chậm. Nguyên nhân: Trung ương triển khai thực hiện, phân bổ nguồn vốn còn chậm, quá trình thực hiện phát sinh một số khó khăn như: Trung ương chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện; việc triển khai chậm nên địa bàn, đối tượng thụ hưởng thay đổi, tỉnh phải triển khai thực hiện rà soát lại; quy định mức hỗ trợ một số chỉ tiêu cụ thể thấp hơn mức đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn; nguyên nhân: do cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện còn chưa thống nhất, phù hợp; số lượng biên chế của cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện còn ít so với khối lượng công việc chuyên môn và số lượng, tỷ lệ người DTTS tại địa bàn phụ trách.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2023**

1. Tham mưu triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục tham mưu hoàn chỉnh “Mô hình Làng thanh niên DTTS tỉnh Bình Phước”, trình thông qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

3. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện sơ kết, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS từ năm 2019-2022; Thực hiện tiếp nhận bàn giao và triển khai thực hiện Chương trình năm 2023; lồng ghép triển khai thực hiện với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh.

4. Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Ban dân tộc theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

5. Xây dựng kế hoạch thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2022; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS.

6. Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong vùng DTTS và sinh viên DTTS trên địa bàn tỉnh.

7. Thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh về công tác dân tộc theo kế hoạch ký kết; Chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi.

8 - Tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2023); tham gia Hội thao kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành dân tộc tại tỉnh Quảng Ngãi; tổ chức giao ban công tác dân tộc định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm để đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện hoàn thành tốt công tác dân tộc trong năm 2023.

9. Thực hiện thăm hỏi các ngày lễ, tết truyền thống và động viên kịp thời đồng bào DTTS khi gặp thiên tai, hoạn nạn;... nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến đồng bào DTTS; tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác dân tộc và các chính sách dân tộc theo kế hoạch.

Trên đây báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023./.